

บทคัดย่อ

วิชา บธ 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้างหรือผู้ประกันตน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นางสาวจริยาภรณ์ มณีชัยย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร.ทวิวรรณ พรหมกันธา
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: มิถุนายน 2544
จำนวนหน้า	: 85

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคมของ นายจ้างและลูกจ้างหรือผู้ประกันตน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของนายจ้างและลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีต่อการประกันสังคม ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรในการศึกษารั้งนี้ ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากนายจ้างจำนวน 30 รายและลูกจ้างจำนวน 370 ราย

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนนายจ้างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบการประเภทบริษัทจำกัด มีระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 9 ปี การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประกันสังคมจากเอกสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมกับลูกจ้าง ด้วยวิธีการแจกเอกสารหรือการติดประกาศ

สำหรับกลุ่มลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ ระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ตำแหน่งพนักงาน ระยะเวลาในการทำงานระหว่าง 4 – 6 ปี ได้รับข่าวสารการประกันสังคมจากนายจ้าง โดยการแจกเอกสารหรือติดประกาศ มีบางส่วนที่ไม่เคยติดตามข่าวสาร

เกี่ยวกับการประกันสังคม เนื่องจากให้พนักงาน(ผู้จัดการ)ในสถานประกอบการที่ตนทำงานอยู่เป็นผู้ดำเนินการติดตามข่าวสารแทน

นายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด หลักการและแนวปฏิบัติของการประกันสังคมไม่เพียงพอ คือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยยังไม่มีความเข้าใจเท่าที่ควร และให้ความสนใจเฉพาะส่วนที่จะตนได้รับผลประโยชน์ หรือต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม

ข้อเสนอแนะ สำนักงานประกันสังคมควรจัดทำเอกสารให้กับนายจ้างและลูกจ้างมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมเป็นในลักษณะรูปภาพ หรือการ์ตูนประกอบสื่อ เพื่อให้เข้าใจขึ้น และจัดให้มีการอบรมกลุ่มนายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนทุกปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันสังคมมากขึ้น